

'บิกป็อก'เร่งศก.ฐานราก-ประชารัฐ

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม ที่ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม 2 โรงแรมราม่า การ์เด้นส์ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.) ในฐานะหัวหน้าทีมภาครัฐ คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ เป็นประธานพิธีเปิดและมอบนโยบายการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาคเอกชนขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐระดับประเทศ โดยมีนายชูปณ สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ สมาชิกวุฒิสภา นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัด มท. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) นายมีชัย วีระไวทยะ ประธานกรรมการ บริษัท ประชาธิปไตยรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ร่วมรับมอบนโยบายครั้งนี้กว่า 400 คน

พล.อ.อนุพงษ์กล่าวว่า ขอขอบคุณภาคีเครือข่ายภาคเอกชนทุกหน่วยงานที่ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา ทำให้ชุมชนได้รับการต่อยอดและส่งเสริมให้เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง ด้วยการต่อยอดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน 5 กระบวนการ ได้แก่ การเข้าถึงปัจจัยการผลิต การสร้างองค์ความรู้ การตลาด การสื่อสารสร้างการรับรู้เพื่อความยั่งยืน และการบริหารจัดการและอาศัยเทคนิคการทำงานของภาคเอกชนในการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาสินค้าและบริการของประชาชนในพื้นที่ เช่น รูปแบบผลิตภัณฑ์ ระบบขนส่งกระจายสินค้าและระบบการตลาด โดยผู้ว่า

ราชการจังหวัดต้องใช้กลไกคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) เป็นจุดเริ่มต้นของการบูรณาการต่อยอดให้เกิดการพัฒนาดังกล่าว

นายชูปณกล่าวว่า การทำงานของคณะทำงานที่ผ่านมามีได้ดำเนินการตามกรอบความร่วมมือ "ชุมชนลงมือทำ เอกชนขับเคลื่อน รัฐบาลสนับสนุน" โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาขับเคลื่อนเพื่อบรรลุเป้าหมายความยั่งยืน 17 ด้านขององค์การสหประชาชาติ มีความก้าวหน้าคือ สามารถดำเนินโครงการกว่า 900 โครงการ ใน 3,000 ชุมชน 68,000 ครัวเรือน ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความยั่งยืนของเศรษฐกิจฐานรากด้วยพลังชุมชนและศักยภาพของเครือข่าย

นายสุทธิพงษ์กล่าวว่า ตามที่ มท.ได้รับมอบหมายภารกิจในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ตามเป้าหมายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ให้มีประสิทธิภาพ ผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม โดยคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) มี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นหัวหน้าทีมภาครัฐ และมีนายชูปณ สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เป็นหัวหน้าทีมภาคเอกชน มีเป้าหมายหลักในการ "สร้างรายได้ให้ชุมชน ประชาชนมีความสุข" ดำเนินการ 5 กระบวนการ ได้แก่ การเข้าถึงปัจจัยการผลิต การสร้างองค์ความรู้ การตลาด การสื่อสารสร้างการรับรู้เพื่อความยั่งยืน และการบริหารจัดการ